

Số: 1962/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 12 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2025**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14/11/2022;

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Công văn số 2220/TTCP-KHTH ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ Định hướng Chương trình thanh tra năm 2025;

Căn cứ Công văn số 2221/TTCP-KHTH ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2025;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 86/TTr-T.Tr ngày 29/11/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra năm 2025 của tỉnh Bình Phước, gồm: 103 cuộc thanh tra (có Kế hoạch thanh tra kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Giao Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh, Chánh thanh tra các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra kèm theo Quyết định này và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh, Chánh thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra Chính phủ;
- Cục III-TTTP;
- Kiểm toán Nhà nước (KV XIII);
- Thanh tra các Bộ;
- Thanh tra BHXH Việt Nam;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT, N03.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Tuệ Hiền**

## KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1962 /QĐ-UBND

ngày 18 / 12 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra. Hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra.

Trọng tâm là thanh tra công tác quản lý nhà nước và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm; Thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lĩnh vực tài chính công; thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại các tổ chức tín dụng, tập trung vào những vấn đề dễ phát sinh rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội và các cơ quan quản lý quan tâm; tiếp tục thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; thanh tra việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị; thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng khoáng sản và các hoạt động liên quan đến hoạt động địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng; thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực dầu khí; thanh tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; thanh tra việc thực hiện chính

sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chống thông thầu, mua bán thầu tại các dự án đầu tư xây dựng; thanh tra chuyên đề việc chấp hành chính sách, pháp luật trong đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra; chấp hành nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra. Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra; giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.

## 2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật và các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp; nâng cao trách nhiệm và chủ động tích cực phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, kịp thời, đúng pháp luật và phù hợp với thực tế ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, thực hiện tốt quy định về việc tiếp công dân của người đứng đầu; quan tâm kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật và các nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là, triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động... Đẩy mạnh phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong khu vực ngoài nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực, chủ động thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan thanh tra để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

## II. NỘI DUNG

### 1. Nội dung thanh tra

#### 1.1. Thanh tra tỉnh

Trong năm 2025, Thanh tra tỉnh triển khai các cuộc thanh tra, tập trung vào các nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về thuế, quản lý và sử dụng đất đai đối với một số tổ chức, cá nhân thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời áp mái.

- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, đối với một số tổ chức, cá nhân thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng các dự án đường giao thông do Ban Quản lý dự án huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư giai đoạn 01/01/2022 đến ngày 31/12/2024.

- Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

*(Phụ lục các cuộc thanh tra năm 2025 kèm theo Kế hoạch này).*

Ngoài các cuộc thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh thành lập các Tổ kiểm tra để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành thanh tra. Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao; thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và Quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố khi cần thiết.

#### 1.2. Thanh tra các sở

Trong năm 2025, Thanh tra sở, ngành tiến hành các cuộc thanh tra tập trung vào các nội dung cụ thể:

- Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở, ban, ngành, bao gồm: thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

chống tham nhũng, tiêu cực của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành.

- Thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ban, ngành.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

*(Phụ lục các cuộc thanh tra năm 2025 kèm theo Kế hoạch này.)*

### 1.3. Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2025, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tiến hành các cuộc thanh tra tập trung vào các nội dung cụ thể:

- Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, thị, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến...).

- Thanh tra các vụ việc do Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

*(Phụ lục các cuộc thanh tra năm 2025 kèm theo Kế hoạch này.)*

2. Chuẩn bị thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp thực hiện theo Điều 49, 50, mục 2 và mục 3 Luật Thanh tra năm 2022.

3. Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra thực hiện theo mục 7, Điều 77 và Chương V Luật Thanh tra năm 2022.

### 4. Nội dung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên

truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch 1910/KH-TTCTP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, qua đó, giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tiến hành sơ kết và sớm ban hành Báo cáo đánh giá việc thực hiện rà soát lại việc giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý, trước mắt tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý những vụ việc liên quan đến đất đai có nguồn gốc đất nông, lâm trường.

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp có liên quan để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, yếu kém, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, đảm bảo thực hiện tốt phương châm giải quyết triệt để tranh chấp về đất đai từ cơ sở, tránh vượt cấp lên Trung ương theo Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 105/2023/NĐ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra tỉnh nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp,

các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định, trong đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân đảm bảo mọi công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn, xử lý kịp thời các đơn thư của công dân theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ giữa Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân, tuyên truyền vận động công dân trở về địa phương đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại Thủ đô trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội.

Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phần đầu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phần đầu tỷ lệ trên 90%; kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố cáo dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập; cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo để công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, thực hiện không nghiêm các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng bố trí đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

#### 5. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, nhằm bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đồng thời, tiếp tục triển khai thi hành những quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát xung đột lợi ích, cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khu vực ngoài nhà nước... tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiều, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

- Triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nhất là về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình, kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quản lý cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiến hành thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định, chú trọng xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và trong việc chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp xử lý tham nhũng; khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh và tăng cường theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, xem xét cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với cán bộ; rà soát, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm,



liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

## 6. Công tác xây dựng ngành

- Tăng cường rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan thanh tra. Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

- Tăng cường tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm đối với một số tỉnh, thành phố về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra.

- Đẩy mạnh công tác tin học hóa, chuyển đổi số, xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế trong công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng pháp luật và đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện.

## III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2025, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả trên các mặt công tác, định kỳ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-TTCT ngày 20/01/2024 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

### 2. Chánh Thanh tra tỉnh

2.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố xử lý kịp thời những chông chéo trong công tác thanh tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2.2. Thường xuyên liên hệ với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để kịp thời xem xét, xử lý những vấn đề Chánh Thanh tra sở chưa thống nhất với Giám đốc sở; Chánh Thanh tra cấp huyện chưa thống nhất với Chủ tịch UBND cấp huyện về công tác thanh tra.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,

thành phố tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ thanh tra và hiệu quả hoạt động thanh tra.

#### **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo, thực hiện theo phân cấp ngân sách và bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị./.

## DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 1962 /QĐ-UBND ngày 18 / 12 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Đơn vị tiến hành thanh tra	Đối tượng thanh tra	Nội dung thanh tra	Thời hạn thanh tra (ngày)	Dự kiến thời gian triển khai thanh tra	Ghi chú
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>Thanh tra tỉnh</b>					
1.1	Thanh tra tỉnh	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về thuế, quản lý và sử dụng đất đai đối với một số tổ chức, cá nhân thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời áp mái.	45	Quý II	TT hành chính
1.2	Thanh tra tỉnh	Sở Xây dựng, Cục Thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, đối với một số tổ chức, cá nhân thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.	45	Quý III	TT hành chính
1.3	Thanh tra tỉnh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã: Bù Đăng, Phước Long, Bình Long	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng các dự án đường giao thông do Ban quản lý dự án huyện, thị xã, làm chủ đầu tư giai đoạn 01/01/2022 đến ngày 31/12/2024	45	Quý I	TT hành chính

1.4	Thanh tra tỉnh	Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản và các phòng ban liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn. Giám đốc Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.	45	Quý III	TT hành chính
<b>2</b>	<b>Thanh tra huyện Đồng Phú</b>					
2.1	Thanh tra huyện Đồng Phú	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về tài chính ngân sách nhà nước và các khoản thu, chi ngoài ngân sách.	30	Quý I	TT hành chính
2.2	Thanh tra huyện Đồng Phú	UBND xã Tân Lợi.	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù năm 2022 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Phú.	30 ngày	Quý II	TT hành chính
		UBND xã Tân Phước.				
2.3	Thanh tra huyện Đồng Phú	UBND xã Thuận Lợi	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất công đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.	30	Quý III	TT hành chính
		UBND xã Tân Hòa				
		UBND xã Tân Hưng				
		UBND xã Tân Tiến				
2.4	Thanh tra huyện Đồng Phú	UBND thị trấn Tân Phú	Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật Phòng, chống tham nhũng và Thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác giải quyết các tranh chấp và công tác xử lý sau thanh tra.	30 ngày	Quý IV	TT hành chính
		Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện				

<b>3</b>	<b>Thanh tra huyện Bù Đăng</b>					
3.1	Thanh tra huyện Bù Đăng	Chủ tịch UBND xã Minh Hưng	Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	30	Quý II	TT hành chính
		Chủ tịch UBND thị trấn Đức Phong				
3.2	Thanh tra huyện Bù Đăng	UBND xã Thọ Sơn	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước	30	Quý III	TT hành chính
		Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp				
<b>4</b>	<b>Thanh tra thị xã Bình Long</b>					
4.1	Thanh tra thị xã Bình Long	UBND phường Phú Thịnh	Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra năm 2023-2024)	30	Quý II	TT hành chính
4.2	Thanh tra thị xã Bình Long	UBND xã Thanh Lương	Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra năm 2023 đến tháng 6/2025)	30	Quý III	TT hành chính
<b>5</b>	<b>Thanh tra huyện Phú Riềng</b>					
5.1	Thanh tra huyện Phú Riềng	UBND xã Bù Nho	Thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	30	Quý I, II	TT hành chính
		UBND xã Long Tân				
5.2	Thanh tra huyện Phú Riềng	UBND xã Bình Sơn	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Bình Sơn	30	Quý III, IV	TT hành chính



<b>6</b>	<b>Thanh tra thị xã Chơn Thành</b>					
6.1	Thanh tra thị xã Chơn Thành	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Thành	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý, chấp hành chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.	30	Quý I	TT hành chính
6.2	Thanh tra thị xã Chơn Thành	Phòng Nội vụ thị xã Chơn Thành	Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.	30	Quý II	TT hành chính
<b>7</b>	<b>Thanh tra huyện Hớn Quản</b>					
7.1	Thanh tra huyện Hớn Quản	Chủ tịch UBND 02 xã: Tân Hưng, Tân Lợi	Thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Thời kỳ thanh tra năm 2024).	30	Quý I, II	TT hành chính
7.2	Thanh tra huyện Hớn Quản	UBND 02 xã: Thanh an và Phước An	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn các xã (Thời kỳ thanh tra năm 2023-2024).	30	Quý III	TT hành chính
<b>8</b>	<b>Thanh tra huyện Bù Đốp</b>					
8.1	Thanh tra huyện Bù Đốp	Trường Tiểu học Thanh Bình A, huyện Bù Đốp	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý, chấp hành chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.	30	Quý I,II	TT hành chính
		Trường Tiểu học Thanh Bình B, huyện Bù Đốp				
		Trường Tiểu học Thiện Hưng C, huyện Bù Đốp				

		Trường Mẫu giáo Thanh Hòa, huyện Bù Đốp				
8.2	Thanh tra huyện Bù Đốp	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thu, chi tài chính (lồng ghép nội dung việc chấp hành pháp luật trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).	30	Quý III	TT hành chính
		Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đốp				
8.3	Thanh tra huyện Bù Đốp	Chủ tịch UBND xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thu, chi tài chính (lồng ghép nội dung việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).	30	Quý IV	TT hành chính
		Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp				
<b>9</b>	<b>Thanh tra thị xã Phước Long</b>					
9.1	Thanh tra thị xã Phước Long	Trường THCS Long Phước; Trường THCS Phước Bình	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý, chấp hành chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.	30	Quý II,III	TT hành chính
9.2	Thanh tra thị xã Phước Long	UBND xã Phước Tín; UBND xã Long Giang	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xử lý sau thanh tra.	30	Quý III,IV	TT hành chính
<b>10</b>	<b>Thanh tra thành phố Đồng Xoài</b>					



10.1	Thanh tra thành phố Đồng Xoài	UBND xã Tiên Hưng	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; quản lý ngân sách; đầu tư xây dựng và mua sắm, quản lý tài sản công.	30	Tháng 4	TT hành chính
10.2	Thanh tra thành phố Đồng Xoài	Phòng Nội vụ thành phố	Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dân chủ ở cơ sở tại Phòng Nội vụ thành phố và UBND phường Tân Xuân.	30	Tháng 7	TT hành chính
		UBND phường Tân Xuân				
10.3	Thanh tra thành phố Đồng Xoài	UBND phường Tân Phú.	Thanh tra đối với UBND phường Tân Phú và phường Tiến Thành về việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai năm 2023-2024.	30	Tháng 10	Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 1286/TB-UBND ngày 25/10/2024
		UBND phường Tiến Thành.				
<b>11</b>	<b>Thanh tra huyện Lộc Ninh</b>					
11.1	Thanh tra huyện Lộc Ninh	Trường Mẫu giáo Hoa Sen	Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các quỹ vận động, đóng góp tại các Trường học công lập thuộc UBND huyện quản lý	30	Quý II	TT hành chính
11.2	Thanh tra huyện Lộc Ninh	Trường tiểu học và THCS Lộc Thịnh	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý, chấp hành chính sách, pháp luật	30	Quý III	TT hành chính






		Trường Tiểu học Lộc Quang	về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí			
11.3	Thanh tra huyện Lộc Ninh	Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa	Thanh tra trách nhiệm về công tác Tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn	30	Quý IV	TT hành chính
		Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn				
<b>12</b>	<b>Thanh tra huyện Bù Gia Mập</b>					
12.1	Thanh tra huyện Bù Gia Mập	UBND xã Bù Gia Mập	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác đầu tư xây dựng cơ bản do UBND các xã và một số đơn vị làm chủ đầu tư	30	Quý I, II	TT hành chính
		UBND xã Đa Kia				
12.2	Thanh tra huyện Bù Gia Mập	UBND xã Bình Thắng	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách, tài chính đối với một số xã, một số đơn vị sự nghiệp có thu, một số phòng, ban thuộc huyện quản lý	30	Quý III	TT hành chính
		UBND xã Phú Văn				
12.3	Thanh tra huyện Bù Gia Mập	Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa và xã Đăk Ô	Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng	30	Quý IV	TT hành chính

13	<b>Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ</b>					
13.1	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ	Các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học công nghệ cơ sở, chuyển giao ứng dụng KH-CN trên địa bàn tỉnh với Đề tài: “Ứng dụng chỉ thị phân tử để đánh giá các dòng điều triển vọng tại tỉnh Bình Phước”.	Thanh tra chuyên ngành về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học công nghệ cơ sở, chuyển giao ứng dụng KH-CN	30	Tháng 03	TT chuyên ngành
13.2	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ	Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý; kê khai tài sản, thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí	30	Tháng 04	TT hành chính
13.3	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ	<p>Các đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ; phương tiện đo nhóm 2 và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng nguồn phóng xạ (Danh sách gồm 19 công ty) gồm:</p> <p>Công ty cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước</p> <p>Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa 123 Hùng Vương</p> <p>Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước</p> <p>Bệnh xá Công an tỉnh</p> <p>Bệnh viện Bình Đoàn 16</p> <p>Trung tâm y tế thị xã Phước Long</p> <p>Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành.</p> <p>Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập</p> <p>Trung tâm Y tế thị xã Bình Long</p> <p>Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Khải Nguyên</p>	Thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân.	30	Tháng 05	TT chuyên ngành

		Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - nhà máy Xi măng Bình Phước Công ty Cổ phần Kim Tín MDF Đồng Phú Công ty Cổ phần Kim Tín MDF Công ty TNHH HCM Vina Công ty TNHH CPV Food Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Giấy Thuận An. Công ty cổ gỗ thương mại dịch vụ Giấy Minh Hưng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước - Chi cục Cửa khẩu Hoa Lư				
13.4	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ	Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải quản lý Nhà nước về đo lường trong kinh doanh xăng, dầu; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH-CN và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong kinh doanh xăng, dầu Danh sách 15 công ty gồm: Công ty CP xăng dầu Petro Bình Phước CN xăng dầu Bình Phước - Petrolimex - cửa hàng 61 Công ty TNHH MTV Đông Hải CN Công ty TNHH Đầu tư và PT XNK Toàn Thắng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - Cửa hàng Đồng Tâm	Thanh tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa	30	Tháng 07	TT chuyên ngành

		<p>Công ty CP thiết bị vật tư dầu khí Việt Nam</p> <p>Công ty TNHH MTV Lương Thế Vương</p> <p>Công ty TNHH Huy Hồng - Chi nhánh II tỉnh Bình Phước</p> <p>Công ty Cổ phần KTDK Bạch Hồ - Cửa hàng Nam Tây Nguyên</p> <p>Cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79</p> <p>CN công ty TNHH MTV Phú Sang - TXD Kim Dung</p> <p>Công ty TNHH TM DV Hùng Khánh</p> <p>Công ty TNHH MTV nông sản Quỳnh Trung</p> <p>Công ty TNHH MTV Hoàng Phương Anh</p> <p>Công ty TNHH Sơn Giang</p>				
13.5	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ	<p>Công ty TNHH Đo lường Bình Phước</p> <p>Công ty TNHH Đại Phát Lợi</p>	Thanh tra việc chấp hành các quy định về công tác quản lý Nhà nước về đo lường thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ	30	Tháng 08	TT chuyên ngành
13.6	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ	<p>Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải quản lý Nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng, bạc, sắt, thép; điện - điện tử Danh sách 19 công ty gồm:</p> <p>DNTN Đại Thành Lợi</p> <p>Công ty TNHH Thành Chung</p> <p>Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn</p>	<p>Thanh tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa</p> 	30	Tháng 09	TT chuyên ngành

		Hoa Sen tại Chơn Thành				
		Cty TNHH MTV SX Thanh Hương				
		Điện Máy Xanh Đồng Xoài				
		Siêu thị Coop Max Đồng Xoài				
		Công ty Cổ phần Điện máy Tốt				
		Chi nhánh PNJ Bình Phước - Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận				
		DNTN Ngọc Sơn II				
		DNTN Tiệm vàng Linh				
		DNTN Tiệm vàng Kim Bảo				
		DNTN Tiệm vàng Chín Hạnh				
		DNTN Kim Lan				
		DNTN vàng bạc Khánh Linh				
		Công ty TNHH SX TM Kim Hương Hai				
		DNTN Dũng 2				
		Công ty TNHH Vàng Kim Thắng II				
		DNTN Tấn Phúc				
		DNTN Hoàng Trọng				
<b>14</b>	<b>Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội</b>					
14.1	Thanh tra Sở Lao động -	Phòng LĐTBXH huyện Lộc Ninh UBND thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc	Thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em; phòng,	10	Quý I	



	Thương binh và Xã hội	Ninh UBND xã Lộc An, huyện Lộc Ninh UBND xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh Phòng LĐTBXH thị xã Bình Long UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long	chống bạo lực, xâm hại trẻ em.			
14.2	Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng Công ty Cổ phần Hóa An. Doanh nghiệp tư nhân Trường Phước Công ty TNHH MTV SX TM Đô Thành Công ty TNHH Thanh Tòng	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm Xã hội BHTN, BHYT, BHTNLD - Bệnh nghề nghiệp tại Doanh nghiệp khai thác khoáng sản.	10	Quý II	
14.3	Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Công trình xây dựng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Số lượng 15 công trình xây dựng.	Thanh tra việc chấp hành các quy định về pháp luật lao động; an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh	Mỗi công trình từ 2-3 ngày.	Quý II	
14.4	Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Công ty TNHH LEOCH Super Power (Việt Nam) Công ty TNHH Yu Xin Việt Nam Công ty TNHH Kumo Việt Nam Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước Công Ty TNHH Công Nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) Công ty CP sản xuất Dịch vụ và Thương mại Phúc Thịnh Công Ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; an toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm Xã hội BHTN, BHYT, BHTNLD - Bệnh nghề nghiệp tại Doanh nghiệp.	48	Quý III	

		Cty TNHH Long sơn Inter Foods Công ty TNHH MTV Happy Mery Holding INC Công Ty Cổ Phần FSC Việt Nam Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Dabaco Bình Phước Công ty TNHH Nội thất Fu Qiang  Công ty TNHH MTV Rainforest Wood Công ty TNHH chế biến gia vị NEDSPICE Bình Phước Công ty CP Hoàng Sơn 1 Công ty CP đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh Công Ty TNHH Công Nghệ Môi trường Bình Phước Xanh Công ty TNHH Chế biến tinh bột sắn Nailun Việt Nam, Cty TNHH Quảng Hưng Công ty TNHH PINUS Công ty Cổ phần Thịnh Đại Việt Nam Công Ty Liên Doanh Medevice 3S  Công Ty TNHH Dream Textile				
14.5	Thanh tra Sở Lao động -	Trường Trung cấp công nghệ Bách khoa	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề	6	Quý IV	

	Thương binh và Xã hội	Trường Trung cấp Miền Nam	ng nghiệp tại các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.			
<b>15</b>	<b>Thanh tra Sở Công Thương</b>					
15.1	Thanh tra Sở Công Thương	Công ty Điện lực Bình Phước	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện phân phối, kế hoạch xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện và thực hiện đầu tư phát triển lưới điện phân phối; thẩm định các công trình và giám sát thẩm định công trình	30	Quý I	TT chuyên ngành
15.2	Thanh tra Sở Công Thương	Nhà máy thủy điện Đăk Glun của Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng công trình và an toàn đập, hồ chứa thủy điện	30	Quý II	TT chuyên ngành
		Nhà máy thủy điện Thống Nhất của Công ty Cổ phần Thái Tuyên				
		Nhà máy thủy điện Đăk U của Công ty CP ĐT phát triển năng lượng Phú Tân				
		Nhà máy thủy điện Bù Cà Mau của Công ty TM-DV-SX Cát Nam				
15.3	Thanh tra Sở Công Thương	Công ty TNHH MTV TM Bảo An.	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá	20	Quý II	TT chuyên ngành
		Công ty TNHH Jach Thành				
		DNTN Hoàng Phương				
15.4	Thanh tra Sở Công Thương	Công ty TNHH Tân Thái Dương	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh mua bán khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)	20	Quý III	TT chuyên ngành
		Công ty TNHH MTV GAS Anh Kiệt				
15.5	Thanh tra Sở Công Thương	Công ty Cổ phần Điện lực Hoàng Ngân	Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh bán lẻ điện và thực hiện giá bán	30	Quý III	TT chuyên ngành
		Công ty Cổ phần Điện lực Công nghiệp Miền Nam				



		Công ty Cổ phần Điện lực Becamex Bình Phước	điện trong khu công nghiệp; cụm công nghiệp									
15.6	Thanh tra Sở Công Thương	Công ty TNHH Sam Woon Ind	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn hóa chất	30	Quý III	TT chuyên ngành						
		Công ty TNHH Long Fa										
		Công ty cổ phần giấy Khôi Nguyên										
		Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước										
		Công ty TNHH công nghiệp Hao si Việt Nam										
		Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang										
		Chi nhánh công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - Nhà máy tinh bột sắn Đồng Phú										
		Công ty TNHH MTV cao su Bình Long										
		<b>16 Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông</b>										
		16.1					Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông	Công ty cổ phần chuyển phát LTC Đồng Xoài	Thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động bưu chính	30	Quý I, II	TT chuyên ngành
Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy												
Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà												
Công ty CP Bưu chính chuyển phát Thuận Phong												
16.2	Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông	Chi nhánh Viettel Bình Phước	Thanh tra việc triển khai thực hiện và chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động viễn thông	30	Quý II	TT chuyên ngành						
		Viễn Thông Bình Phước										
		Mobifone Bình Phước										
16.3	Thanh tra Sở Thông tin và	Công ty TNHH Nin Sing Logistic	Thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định liên quan đến	30	Quý III, IV	TT chuyên ngành						



	Truyền thông	Bưu chính Best Express và các bưu cục trực thuộc Công ty TNHH SPX Express (Shopee)- Chi nhánh Bình Phước Công ty TNHH MTV DUHA Chơn Thành - Chi nhánh Bình Phước	hoạt động bưu chính			
<b>17</b>	<b>Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo</b>					
17.1	Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường Mầm non Tư thục VietStar - TP. Đồng Xoài	Việc thực hiện các quy định về chuyên môn, dạy bán trú, một số nội dung liên quan tài chính	3	Tháng 01	TT chuyên ngành
17.2	Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo	Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú	Công tác quản lý của nhà trường; Việc thực hiện các quy định về chuyên môn; công tác dạy thêm học thêm; tuyển sinh đầu cấp; việc thực hiện lựa chọn và mua bán sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018; công tác kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách; việc quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện kỷ cương, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công vụ.	4	Tháng 02	TT hành chính



17.3	Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo	Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu	Việc thực hiện các quy định về chuyên môn; công tác dạy thêm học thêm; tuyển sinh đầu cấp; việc thực hiện lựa chọn và mua bán sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018; công tác kiểm tra nội bộ; công tác quản lý thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách; việc quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện kỷ cương, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công vụ.	4	Tháng 10	TT hành chính
17.4	Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THCS Nguyễn Du, huyện Phú Riềng	Việc thực hiện các quy định về chuyên môn; công tác dạy thêm học thêm; tuyển sinh đầu cấp; việc thực hiện lựa chọn và mua bán sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018; công tác kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách.	3	Tháng 12	TT chuyên ngành
18	<b>Thanh tra Sở Tài chính</b>					
18.1	Thanh tra Sở Tài chính	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc, gồm: Bảo tàng tỉnh Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Thư viện tỉnh Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Trung tâm Văn hóa tỉnh	Thanh tra công tác quản lý tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công và chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024	30	Quý II	

18.2	Thanh tra Sở Tài chính	Trường Chính trị tỉnh Bình Phước	Thanh tra công tác quản lý tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công và chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024	20	Quý II, III	
18.3	Thanh tra Sở Tài chính	UBND thị xã Bình Long	Thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công; chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn thị xã năm 2024.	30	Quý III, IV	
18.4	Thanh tra Sở Tài chính	Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và đơn vị trực thuộc.	Thanh tra công tác quản lý tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công và chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024	20	Quý III, IV	
		Trung Tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân				
<b>19</b>	<b>Thanh tra Sở Xây dựng</b>					
19.1	Thanh tra Sở Xây dựng	UBND huyện Bù Đốp, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND các xã hoặc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch được duyệt, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bù Đốp.	30	Tháng 2	
19.2	Thanh tra Sở Xây dựng	UBND huyện Lộc Ninh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND các xã, thị trấn huyện Lộc Ninh	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch được duyệt, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Lộc Ninh.	30	Tháng 5	

19.3	Thanh tra Sở Xây dựng	UBND huyện Bù Gia Mập, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND các xã hoặc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch được duyệt, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập	30	Tháng 10	
19.4	Thanh tra Sở Xây dựng	Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà	Thanh tra, kiểm tra đột xuất về hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc do Giám đốc Sở và cấp có thẩm quyền giao.		Thường xuyên	
<b>20</b>	<b>Thanh tra Sở Tư pháp</b>					
20.1	Thanh tra Sở Tư pháp	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản	Việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao	20	Quý I hoặc IV	TT hành chính
20.2	Thanh tra Sở Tư pháp	Văn phòng Luật sư Vinh & Tinh	Việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư	20	Quý II	TT chuyên ngành
20.3	Thanh tra Sở Tư pháp	Văn phòng Công chứng Nguyễn Cảnh	Việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của tổ chức hành nghề công chứng	20	Quý II	TT chuyên ngành
20.4	Thanh tra Sở Tư pháp	Văn phòng Công chứng Gia Khang	Việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của tổ chức hành nghề công chứng	20	Quý II	TT chuyên ngành
20.5	Thanh tra Sở Tư pháp	Văn phòng Công chứng Nguyễn Lê Lan	Việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của tổ chức hành nghề công chứng	20	Quý II	TT chuyên ngành

20.6	Thanh tra Sở Tư pháp	Văn phòng Công chứng Nguyễn Hạnh	Việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của tổ chức hành nghề công chứng	20	Quý III	TT chuyên ngành
20.7	Thanh tra Sở Tư pháp	Văn phòng Công chứng Ngọc Huy	Việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của tổ chức hành nghề công chứng	20	Quý III	TT chuyên ngành
20.8	Thanh tra Sở Tư pháp	Các đơn vị thuộc Sở (Lồng ghép với Đoàn thanh tra Hành chính)	Thanh việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí	20	Quý I hoặc IV	TT chuyên ngành
<b>21</b>	<b>Thanh tra Sở Giao thông vận tải</b>					
21.1	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	Trung tâm kiểm định xe cơ giới 93.03D	Thanh tra việc chấp hành các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ		Quý I	TT chuyên ngành
21.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	Trung tâm GDNN và sát hạch lái xe Bình Phú	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch lái xe		Quý II	TT chuyên ngành
		Trung tâm GDNN và sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Miền Đông				
21.3	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	Bến xe Trường Hải Bình Phước	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và hoạt động của Bến xe ô tô khách		Quý II, III	TT chuyên ngành
		Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hoàng Yên Logistics chi nhánh Lộc Ninh				
21.4	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	Trung tâm kiểm định xã cơ giới 93.01S	Thanh tra việc chấp hành về phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí		Quý IV	TT hành chính

22	<b>Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường</b>				
22.1	Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường	Các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm về đất đai	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về đất đai	30	Quý II-III
22.2	Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường	Các dự án sản xuất hạt điều trên địa bàn tỉnh	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số dự án sản xuất, chế biến dầu điều trên địa bàn tỉnh (kết hợp thanh tra thêm lĩnh vực đất đai và tài nguyên nước)	30	Quý II-III
22.3	Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường	Các đơn vị thứ cấp đang hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Chơn Thành	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với đang hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Chơn Thành (kết hợp thanh tra thêm lĩnh vực đất đai và tài nguyên nước)	30	Quý I-II
22.4	Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường	Các dự án chế biến mù cao su trên địa bàn tỉnh	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số chế biến mù cao su trên địa bàn tỉnh (kết hợp thanh tra thêm lĩnh vực đất đai và tài nguyên nước)	30	Quý III-IV
22.5	Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường	Các đơn vị đang hoạt động khai thác nước trên địa bàn tỉnh (dự án thủy điện, nhà máy cấp nước sinh hoạt và sản xuất)	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tài nguyên nước đối với một số đơn vị đang hoạt động khai thác nước trên địa bàn tỉnh.	30	Quý I-II

22.6	Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường	Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố	Thanh tra trách nhiệm kết hợp thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phòng chống, tham nhũng tiêu cực, chống lãng phí; thực hiện dân chủ ở cơ sở	30	Quý III-IV	
<b>23</b>	<b>Thanh tra Sở Nội vụ</b>					
23.1	Thanh tra Sở Nội vụ	Ban Thi đua, khen thưởng	Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng.	10	Quý I	
23.2	Thanh tra Sở Nội vụ	UBND huyện Lộc Ninh	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức viên chức		Quý II	
23.3	Thanh tra Sở Nội vụ	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức viên chức	30	Quý II	
23.4	Thanh tra Sở Nội vụ	UBND huyện Bù Gia Mập	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức viên chức	30	Quý III	
23.5	Thanh tra Sở Nội vụ	Sở Giáo dục và Đào tạo	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức viên chức	30	Quý III	
<b>24</b>	<b>Thanh tra Sở Y tế</b>					
24.1	Thanh tra Sở Y tế	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, thiết bị, vật tư y tế, tài sản công; việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện kê khai tài sản giai đoạn 2023 - 2024	30	Quý I - II	TT hành chính
		Bệnh viện Y học cổ truyền				
24.2	Thanh tra Sở Y tế	1. Phòng khám đa khoa An Phú (địa chỉ: khu phố 4, phường Minh Thành, thị xã Chơn thành)		15	Quý II	TT chuyên ngành



		<p>2. Phòng khám đa khoa Long Phước (địa chỉ: đường ĐT 759, khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long).</p> <p>3. Phòng khám đa khoa Quốc tế Nam Việt (Quốc lộ 14, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài).</p> <p>4. Phòng khám đa khoa Việt Anh (đường ĐT 741, thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).</p> <p>5. Phòng khám đa khoa Vũ Anh (địa chỉ: ấp 7, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp).</p>	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa			
24.3	Thanh tra Sở Y tế	<p>1. Nhà thuốc Long Châu số 440 (địa chỉ: Số 68 đường Trần Hưng Đạo, Phường An Lộc, Bình Long).</p> <p>2. Nhà thuốc Long Châu số 482 (địa chỉ: số 780, QL 14, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài).</p> <p>3. Nhà thuốc Long Châu số 811 (địa chỉ: 01 đường Hùng Vương, khu Tân Hưng, TT. Đức Phong, Bù Đăng).</p> <p>4. Nhà Thuốc Long Châu số 945 (địa chỉ: số 21 quốc lộ 13, ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh).</p> <p>5. Nhà thuốc Long Châu số 1587 (địa chỉ: Số 18A, quốc lộ 14, tổ 2, ấp 3, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành).</p> <p>6. Nhà thuốc Ngọc Yến (địa chỉ: Số 07, đường ĐT 759, KP3, phường Phước Bình, thị xã Phước Long).</p> <p>7. Nhà thuốc Thanh Bình (địa chỉ: Số 413, đường Nguyễn Huệ, phường An Lộc, thị xã Bình Long).</p>	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, vật tư y tế	30	Quý II	TT chuyên ngành

		<p>8. Nhà thuốc Ba Tâm 1 (địa chỉ: số 226, tổ 5, khu phố 1, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành).</p> <p>9. Nhà thuốc Phước Thịnh (địa chỉ: Số 1173, Phú Riêng Đò, P. Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).</p> <p>10. Nhà thuốc Như Quỳnh (địa chỉ: Trung tâm thương mại Phước Bình, khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long)</p>				
24.4	Thanh tra Sở Y tế	<p>1. Cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt (địa chỉ: thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp).</p> <p>2. Dịch vụ tiêm (chích) thay băng Ngô Kim Thuận (địa chỉ: 56, tổ 2, đường Nguyễn Trung Trực, Kp. Phú Trung, Tx. Bình Long).</p> <p>3. Dịch vụ tiêm (chích) thay băng Phạm Thị Hồng (địa chỉ: thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp).</p> <p>4. Dịch vụ tiêm (chích) thay băng Anh Khoa (địa chỉ: ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh).</p> <p>5. Dịch vụ tiêm (chích) thay băng Nguyễn Quang Hiệp (địa chỉ: ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).</p>	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa	30	Quý III	TT chuyên ngành

		<p>6. Dịch vụ tiêm (chích) thay băng Phương Thảo (địa chỉ: thôn Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú).</p> <p>7. Dịch vụ tiêm (chích) thay băng Y sỹ Lê Ngọc Thê (địa chỉ: thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng).</p> <p>8. Phòng chẩn trị y học cổ truyền Nguyễn Văn Trường (địa chỉ: đường Nguyễn Du, Kp. Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long)</p> <p>9. Phòng chẩn trị y học cổ truyền lương y Thành Nữ La Sang (địa chỉ: Chợ An Lộc, phường An Lộc, Tx. Bình Long).</p> <p>10. Phòng chẩn trị y học cổ truyền Bs Nguyễn Quốc Chính (địa chỉ: số 72, đường Nguyễn Huệ, Kp. Phú Nghĩa, phường phú Đức, Tx. Bình Long).</p>				
24.5	Thanh tra Sở Y tế	<p>1. Phòng khám đa khoa 123 Hùng Vương (địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài).</p> <p>2. Công ty TNHH PKĐK Việt Anh (địa chỉ: thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).</p> <p>3. Cơ sở tiêm chủng Vaccine Tâm An Phước - cơ sở 1 (địa chỉ: Quốc lộ 13, Khu phố 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).</p> <p>4. Cơ sở tiêm chủng Bảo Anh (địa chỉ: thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù</p>	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tiêm chủng	15	Quý III	TT chuyên ngành



		<p>Đăng).</p> <p>5. Phòng tiêm chủng Vắc xin Tâm An Lộc Ninh (địa chỉ: số 194, khu phố Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh).</p> <p>6. Cơ sở tiêm chủng VNVC Bình Long - Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: Tổ 4, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long).</p>				
24.6	Thanh tra Sở Y tế	<p>1. Cơ sở nước uống Provina Phạm Huân (địa chỉ: thôn Đăk Lim, xã Đăk O, huyện Bù Gia Mập).</p> <p>2. Cơ sở sản xuất nước đá Thành Công (Kp. Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh);</p> <p>3. Xí nghiệp sản xuất nước đá Hải Sơn (địa chỉ: Khu phố 1, phường Long Thủy, thị xã Phước Long).</p> <p>4. Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH MTV Ngô Thị Sáu (địa chỉ: ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh).</p> <p>5. Hộ kinh doanh Võ Thị Thu Thủy (địa chỉ: ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú).</p> <p>6. HKD Nguyễn Thị Khuyên (địa chỉ: Thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng);</p> <p>7. HKD Mai Thanh Hoàng (địa chỉ: thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng).</p>	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm	30	Quý III	TT chuyên ngành



		8. Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Lộc Phát (địa chỉ: tổ 9B, khu phố 2, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành).				
		9. Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Kim Thực Đường (địa chỉ: đường T1, KCN Chơn Thành, tổ 2, khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành).				
		10. Công ty TNHH Sông Hồng Tân - Chi nhánh Chơn Thành (địa chỉ: Tổ 2, ấp 11, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành).				
		11. Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam - Cửa hàng thức ăn nhanh (địa chỉ: số 1001, Phú Riêng Đỏ, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài).				
		12. Công ty TNHH và dịch vụ Môi Trường Xanh Chơn Thành (địa chỉ: Lô A5, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, P. Minh Hưng, tx Chơn Thành).				
		13. Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Tiến Phát - Chi nhánh - Chi nhánh Khang Gia (địa chỉ: Trường Chuyên Bình Long, phường Hưng Chiên, thị xã Bình Long).				
		14. Công ty TNHH Đại Minh Dương (địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài).				

		15. Địa điểm kinh doanh 1 - Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ Cao nguyên tại Bình Phước (địa chỉ: Số 173, Lý Thường Kiệt, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).				
<b>25</b>	<b>Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch</b>					
25.1	Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước	Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đối với Trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước	30	Quý II	
25.2	Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng Văn hóa thông tin thị xã Chơn Thành	Thanh tra trách nhiệm Trường phòng VH TT thị xã Chơn Thành trong việc tham mưu triển khai công tác tham mưu quản lý nhà nước về cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Chơn Thành	30	Quý III	
<b>26</b>	<b>Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</b>					
26.1	Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT	Phòng Kinh tế hợp tác và các đơn vị liên quan	Thanh tra 02 chương trình thực hiện năm 2024 gồm: Chương trình phát triển hệ thống sơ chế bảo quản sau thu hoạch (Chương trình 17); Thực hiện chính sách hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị (Nghị quyết số 07/NQ-HĐND).	30	Quý I	TT hành chính
26.2	Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT	Ban QL RPH Bù Đốp	Thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2023-2025.	30	Quý III	TT hành chính

26.3	Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT	Chi cục Thủy lợi	Thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống	30	Quý IV	TT hành chính
		Ban QLRPH Đăk Mai				
26.4	Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT	Ban QLRPH Bù Đăng	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý rừng bền vững	30	Quý IV	TT chuyên ngành
		Ban QLRPH Lộc Ninh				
<b>27</b>	<b>Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư</b>					
27.1	Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư	Thị xã Phước Long, Bình Long, Chơn Thành; các huyện: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú, Phú Riềng và thành phố Đồng Xoài	Thanh tra việc chấp hành các quy định về lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh	30	Quý I, II	TT chuyên ngành
27.2	Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty TNHH BĐS Kiên Cường Phát</li> <li>2. Công ty Cổ phần Đầu tư B85</li> <li>3. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Phước</li> <li>4. Công ty TNHH Bất động sản Bình Minh Chơn Thành</li> <li>5. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Sơn Phát</li> <li>6. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kim Ngọc</li> <li>7. Công ty Cổ phần PNC</li> <li>8. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao</li> <li>9. Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Đồng Phú - Indochine</li> <li>10. Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông</li> </ol>	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.	30	Quý II	TT chuyên ngành

27.3	Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư	UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư khác	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư công; dự án sử dụng đất	30	Quý III	TT chuyên ngành
27.4	Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư	1. CÔNG TY TNHH HÒA TƯƠI BP 2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI NGUYÊN 3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THÁI ANGA BP 4. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SX TM DV PHẠM GIA 5. CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ VÀ NĂNG LƯỢNG CHÂU Á 6. CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SVC	Thanh tra việc chấp hành về đăng ký doanh nghiệp	30	Tháng 10	TT chuyên ngành

